

## บทที่ 5

### สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ในอาชีพของสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ผู้หญิงได้เข้าไปประกอบอาชีพในสายงานเหล่านี้เป็นจำนวนมาก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน ในอดีตอาชีพสื่อมวลชนไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าไปทำงานได้อย่างกว้างขวางเช่นปัจจุบัน

เมื่อดูกันอย่างผิวเผินแล้ว เราอาจจะเห็นว่าสภาพและบทบาทของผู้หญิงในการประกอบอาชีพสื่อมวลชนเหมือนจะเท่าเทียมกับชายหรือเคียงบ่าเคียงกันแล้ว แต่ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ ผู้หญิงในอาชีพสื่อมวลชนยังมีปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพสื่อมวลชนบางประเภท อาทิเช่นสื่อมวลชนประเภทกีฬา ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน เวลาที่ไม่แน่นอน รวมทั้งความคล่องตัวในการทำงาน ลักษณะที่ปรากฏเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานและการยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวกีฬาหญิงในสายตาของเพื่อนนักข่าวกีฬาชาย ผู้บริหารข่าวและแหล่งข่าว

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ทราบว่านักข่าวกีฬาหญิงมีลักษณะการปฏิบัติหน้าที่อุปสรรคและปัญหารวมทั้งการยอมรับจากบุคคลภายนอกอย่างไร ดังวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิง ว่ามีลักษณะและมีอุปสรรคการทำงานอย่างไรบ้าง
2. ให้ทราบว่านักข่าวกีฬาหญิงมีความพึงพอใจกับงานที่ทำหรือไม่ อย่างไร
3. เพื่อให้ทราบความเห็นจากฝ่ายต่างๆถึงศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวกีฬาหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับนักข่าวกีฬาชาย
4. เพื่อสำรวจถึงการยอมรับในการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิง จากแหล่งข่าว เพื่อนร่วมงานชาย และผู้บริหารข่าว

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจ นักข่าวกีฬาหญิงจำนวน 30 คนที่ทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวกีฬาขององค์กรหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสำรวจนักข่าวกีฬาชายจำนวน 30 คน แหล่งข่าวจำนวน 45 คนและผู้บริหารข่าวอีก 23 คน

## สรุปผลการวิจัย

### ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มของนักข่าวกีฬาหญิงที่ทำการสำรวจจำนวน 30 คนพบว่าส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 25 ปี และระหว่าง 25-30 ปีร้อยละ 86.6 ในจำนวนนี้เป็นโสดมากที่สุด ร้อยละ 96.7 ส่วนมากจะไม่มีบุตร ร้อยละ 96.7 มีระดับการศึกษาที่พบได้มากที่สุดคือในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 96.7 เป็นการจบในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในวิทยาศาสตร์ วารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนด้านอื่นๆ ร้อยละ 53.3 ซึ่งสาขาอื่นๆที่จบส่วนมากเป็นสาขาวิชาพลศึกษาหรือศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 37.5 นักข่าวกีฬาหญิงส่วนมากจะมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.7 และสังกัดในองค์กรโทรทัศน์ ร้อยละ 46.7 ซึ่งมากกว่าสื่อมวลชนด้านอื่นๆ นักข่าวกีฬาหญิงส่วนมากจะมีอายุการทำงานในอาชีพสื่อมวลชนระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ 43.3 ในจำนวนนี้ประกอบอาชีพทางด้านข่าวกีฬาระหว่าง 2-5 ปี พบได้มากที่สุด ร้อยละ 46.6 ประเภทกีฬาที่นักข่าวกีฬาหญิงเป็นผู้รับผิดชอบนั้นเป็นข่าวกีฬาทั่วไปทุกชนิดกีฬา ร้อยละ 53.3 และนอกจากนี้ยังพบว่านักข่าวกีฬาหญิงส่วนใหญ่ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวกีฬา ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนส่วนมากในระดับระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 46.7 และส่วนมากจะมีหัวหน้าข่าวกีฬาเป็นผู้ชาย ร้อยละ 90 และนักข่าวกีฬาหญิงส่วนใหญ่ที่พบนั้นเคยมีประวัติการเป็นนักกีฬามาก่อนมากถึงร้อยละ 53.3 โดยในจำนวนนี้เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลมากที่สุดร้อยละ 37.5

ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของนักข่าวกีฬาชายนั้น ส่วนมากนักข่าวกีฬาชายที่เราเลือกมาสำรวจทั้งหมด 30 คน จะมีอายุระหว่าง 31-35 ปีและอายุสูงกว่า 40 ปีร้อยละ 66.6 โดยส่วนมากจะมีสถานภาพโสด ร้อยละ 50 และไม่มีบุตรร้อยละ 66.7 โดยนักข่าวกีฬาชายส่วนมากจะมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 70 ซึ่งสาขาที่จบนั้นส่วนมากเป็นสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในวิทยาศาสตร์ หนังสือพิมพ์ วารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 63.3 ในจำนวนนี้ส่วนมากจบการศึกษาในสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์หรือพลศึกษา ร้อยละ 26.3 และเมื่อพิจารณาถึงสังกัดของนักข่าวกีฬาชายพบว่าส่วนมากนักข่าวกีฬาชายจะสังกัดองค์กรหนังสือพิมพ์มากที่สุด ร้อยละ 73.3 โดยมีระยะเวลาในการทำงานในอาชีพสื่อสารมวลชนระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 33.3 โดยทำงานในด้านข่าวกีฬาส่วนใหญ่ระหว่าง 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 36.7 และพบได้มากที่สุดว่าข่าวกีฬาที่นักข่าวกีฬาชายที่รับผิดชอบส่วนมากเป็นกีฬาทั่วไปไม่เจาะจงชนิดกีฬาแต่จะรับผิดชอบในลักษณะแยกเป็นกลุ่มกีฬา ร้อยละ 43.3 เมื่อมาพิจารณาที่รายได้ของนักข่าวกีฬาชายแล้วพบว่าจำนวนมากที่สุดที่พบมีรายได้ในระหว่าง 10,001-20,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ

63.3 ส่วนมากจะมีหัวหน้าข่าวเป็นเพศชาย ร้อยละ90 โดยมีประวัติการเคยเป็นนักกีฬามาก่อน ร้อยละ63.3 ในประเภทกีฬาฟุตบอลร้อยละ 47.4 ซึ่งเป็นประเภทกีฬาที่พบมากที่สุดที่นักข่าวกีฬาชายเคยเป็นนักกีฬามาก่อน

สำหรับข้อมูลของผู้บริหารข่าว จำนวนที่พบได้มากที่สุดจะมีอายุระหว่าง 40-50 ปี มีร้อยละ 47.8 เป็นเพศชายร้อยละ 95.7 มีสถานภาพแต่งงานแล้วเป็นส่วนมากร้อยละ 60.9 โดยไม่มีบุตรร้อยละ52.2 ในส่วนของการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของผู้บริหารข่าวที่พบได้มากที่สุดคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.3 ส่วนมากจบในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 65.2 สำหรับสาขาวิชาอื่นๆที่พบว่ามีมากที่สุดได้แก่สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือบัญชี ร้อยละ 26.7 และสาขาวิชานิติศาสตร์ร้อยละ26.7เท่ากัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนมากผู้บริหารข่าวอยู่ในสังกัดองค์กรหนังสือพิมพ์มากที่สุด ร้อยละ 60.9 และมีระยะเวลาทำงานด้านสื่อสารมวลชนเป็นส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 ปี ร้อยละ 34.8 นอกจากนี้ยังมีระดับรายได้ระหว่าง 20,001-30,000บาทเป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 47.8 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า จำนวนของผู้บริหารข่าวที่ไม่มีทีมข่าวเป็นนักข่าวกีฬาหญิงเลยพบได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.2 ส่วนผู้บริหารข่าวที่มีทีมข่าวเป็นนักข่าวกีฬาชายในระหว่าง 1-5 คน จำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.3 ซึ่งเมื่อพิจารณาประวัติการเป็นนักกีฬาของผู้บริหารข่าวพบว่าจำนวนที่พบมากที่สุดมีถึงร้อยละ 78.3 ส่วนมากเป็นนักกรีฑา คิดเป็นร้อยละ 27.8

หนึ่งในส่วนของข้อมูลทั่วไปของแหล่งข่าวพบว่า อายุของแหล่งข่าวที่เลือกมาสำรวจพบได้มากที่สุด จะมีอายุระหว่าง 36-40 ปีซึ่งพบเป็นร้อยละ 24.4 โดยส่วนมากแหล่งข่าวจะเป็นเพศชายที่พบมากที่สุดจะมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 51.1 แบ่งออกเป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬา ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 33.3

## ตอนที่2 การวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานข่าวกีฬาของนักข่าวกีฬาหญิง

นักข่าวกีฬาหญิงที่สำรวจทั้ง 30 คน ที่มีการทำงานโดยมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน มีร้อยละ 83.3 และที่มีวันหยุด 2 วันขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 13.3 ส่วนที่ไม่มีวันหยุดเลยมีร้อยละ 3.3 โดยนักข่าวมีชั่วโมงในการทำงานในวันหนึ่งๆระหว่าง 6-10 ชั่วโมง ร้อยละ 63.3 นักข่าวกีฬาหญิงจะทำงานทั้งในและนอกที่ทำงานในสัดส่วนที่พอกัน พบว่ามีจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 36.7 ในส่วนของลักษณะงานที่นักข่าวกีฬาหญิงทำนั้นพบว่างานทำเป็นประจำที่สุดก็คือ การอ่านหนังสือ

พิมพ์เพื่อเช็คข่าว มีผู้ตอบมาร้อยละ 83.3 รองลงมาคือการเขียนข่าว มีผู้ตอบมาร้อยละ 80.0 ส่วนงานที่ทำน้อยได้แก่การค้นคว้าหาข้อมูลประกอบข่าว ร้อยละ 43.3 และงานที่นักข่าวกีฬาหญิงไม่ได้ทำเลยก็คือ การถ่ายภาพและจัดหน้าข่าว มีผู้ตอบมาร้อยละ 73.3 และร้อยละ 83.3 ตามลำดับ

สำหรับวิธีการหาข่าวของนักข่าวกีฬาหญิงนั้นพบว่า วิธีที่ใช้มากที่สุดหรือทำเป็นประจำก็คือการออกไปพบปะแหล่งข่าวด้วยตัวเอง มีผู้ตอบมาร้อยละ 7.0. รองลงมาคือ โทรศัพท์สัมภาษณ์แหล่งข่าวด้วยตัวเอง มีผู้ตอบมาร้อยละ 63.3 ส่วนวิธีการหาข่าวที่ทำน้อยที่สุดก็คือ การแชร์ข้อมูลกับนักข่าวต่างจังหวัด โดยมีผู้ตอบมาร้อยละ 56.7 ส่วนวิธีการหาข่าวที่นักข่าวกีฬาหญิงไม่เคยทำก็คือ การเขียนข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศ หรือจากสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ มีผู้ตอบมาคิดเป็นร้อยละ 43.3

อนึ่ง ประเภทของข่าวที่ทำประจำแต่ละวันนั้น พบว่าเป็นข่าว ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา มีผู้ตอบมาร้อยละ 83.3 รองลงมาคือข่าวที่หัวหน้าข่าวมอบหมายให้ มีผู้ตอบมาร้อยละ 66.7 ส่วนที่ทำเป็นส่วนน้อยก็คือข่าวเผยแพร่จากบุคคลากรและหน่วยงาน มีผู้ตอบมาร้อยละ 53.3 ส่วนข่าวที่นักข่าวกีฬาหญิงไม่ได้ทำเลยก็คือ ข่าวแปลจากโทรพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มีค่าร้อยละ 33.3 ส่วนจำนวนข่าวในแต่ละวันที่นักข่าวกีฬาหญิงทำนั้น ส่วนใหญ่พบว่าทำข่าววันละ 2-4 ข่าว ร้อยละ 60 และประเภทข่าวที่นักข่าวกีฬาหญิงระบุว่าชอบทำมากที่สุดก็คือข่าวกีฬา ร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นข่าวบันเทิง มีผู้ตอบมาร้อยละ 36.7 ส่วนที่น้อยที่สุดก็คือข่าวการศึกษา ร้อยละ 36.7

### ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่องานข่าวกีฬาของนักข่าวกีฬาหญิง

นักข่าวกีฬาหญิงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการทำงานข่าวกีฬาอยู่ในระดับสูง โดยมีความเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำอยู่ ซึ่งพบว่านักข่าวกีฬาหญิงเห็นด้วยมากที่สุด ในส่วนของ ไม่เห็นด้วยอย่างมากที่สุดหรือไม่อยากทำ ของนักข่าวกีฬาหญิง ก็คือความเต็มใจที่จะเปลี่ยนสายงานข่าวไปทำข่าวประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข่าวกีฬา มีจำนวนร้อยละ ถึง 16.7

ความเห็นด้วยในระดับปานกลางซึ่งมีปริมาณมากที่สุด คือ ความเห็นด้วยหรือเชื่อว่าเป็นจริงที่ว่าบรรณาธิการข่าวหรือหัวหน้าข่าวกีฬาให้ความเชื่อถือในการปฏิบัติงาน มีผู้ตอบมา คิดเป็นร้อยละ 66.7

ส่วนความคิดเห็นที่ก้ำกึ่งระหว่างเห็นด้วยหรือยังไม่แน่ใจนั้นนั้น พบมากที่สุดก็คือ ความเห็นเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความเห็นต่อกรณีที่แหล่งข่าวจะเลือกติดต่อหรือแจ้งต่อนักข่าวกีฬาหญิงมากกว่านักข่าวกีฬาชายเมื่อมีรายการสำคัญที่ต้องการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ทั้งสองความเห็นนี้คิดเป็นร้อยละ 46.7 ส่วนไม่เห็นด้วยที่พบมากที่สุดหรือไม่มั่นใจคือในเรื่อง ความรู้สึกที่ว่าอาชีพมีความมั่นคงซึ่งมีผู้ตอบมาร้อยละ 26.7 และเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว นักข่าวกีฬาหญิงพึงพอใจกับงานที่ทำในระดับค่อนข้างสูงเป็นส่วนใหญ่

#### ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและการยอมรับต่อการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิง

- ความเห็นและการยอมรับการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิงในทัศนะของเพื่อนนักข่าวกีฬาชาย มีดังนี้

เห็นด้วยเป็นอย่างมากว่า นักข่าวกีฬาชายให้ความร่วมมือในการทำงานกับนักข่าวกีฬาหญิงเสมอ ร้อยละ 50.0

ความเห็นด้วยในระดับปานกลางนั้นว่านักข่าวกีฬาชายให้การยอมรับความสามารถในการทำงานด้านข่าวกีฬาของผู้หญิงร้อยละ 60.0 ความเห็นก้ำกึ่งระหว่างเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อเรื่องที่ว่านักข่าวกีฬาหญิงมีความแม่นยำและเที่ยงตรงในการทำข่าวกีฬามากกว่าชาย ร้อยละ 36.7 และความเห็นปานกลางว่ารู้สึกอึดอัดในการทำงานร่วมกับนักข่าวกีฬาหญิงร้อยละ 36.7 เช่นกัน

ความไม่เห็นด้วยที่พบมากที่สุดอยู่ในเรื่องความรู้สึกของนักข่าวกีฬาชายที่คิดว่านักข่าวกีฬาหญิงชิงดีชิงเด่นในการทำงานกับนักข่าวกีฬาชาย ร้อยละ 53.3 สำหรับความไม่เห็นด้วยมากที่สุด พบว่าเป็นเรื่องที่ว่านักข่าวกีฬาหญิงเป็นตัวถ่วงการทำงานของนักข่าวกีฬาชายให้ 'ล้า' ลง มีผู้ตอบมาร้อยละ 26.7

- ความเห็นและการยอมรับการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิงที่มีในทัศนะของผู้บริหารช่าวนั้น แบ่งเป็นเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้คือ

ความเห็นด้วยอย่างมากที่สุดที่ผู้บริหารช่าวมีต่อนักข่าวกีฬาหญิง ได้แก่ ความเห็นด้วยที่ว่าการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนให้นักข่าวกีฬาหญิงเท่าเทียมกับชาย คิดเป็นร้อยละ 47.8 โดยมีความเห็นด้วยปานกลางที่พบมากที่สุด ในเรื่อง ผู้บริหารช่าวมีความพอใจกับผลงานของนักข่าวกีฬาหญิง ร้อยละ 69.6

ความคิดเห็นและยอมรับในระดับที่กำกึ่งระหว่างความเห็นด้วยหรือไม่แน่ใจในเรื่องที่ว่านักข่าวกีฬาหญิงมีความแม่นยำเที่ยงตรงในการทำช่าว เมื่อเทียบกับนักข่าวกีฬาชาย คิดเป็นร้อยละ 56.5

สำหรับความไม่เห็นด้วยที่ผู้บริหารช่าวมีต่อนักข่าวกีฬาหญิงที่พบมากที่สุด คือ ความไม่เห็นด้วยที่ว่านักข่าวกีฬาหญิงสามารถทุ่มเทเวลากับงานช่าวได้เต็มที่เมื่อเปรียบเทียบกับนักข่าวกีฬาชาย คิดเป็นร้อยละ 26.1 และความไม่เห็นด้วยอย่างมากที่ผู้บริหารช่าวเปิดโอกาสรับนักข่าวกีฬาหญิงทำงานเท่ากับนักข่าวกีฬาชาย คิดเป็นร้อยละ 13.0

- ความเห็นและการยอมรับการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิงในทัศนะของแหล่งช่าว มีดังต่อไปนี้

ความเห็นด้วยอย่างมากที่แหล่งช่าวมีต่อการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิงก็คือ ความเห็นที่ว่านักช่าวหญิงมีอุปสรรคในการทำช่าวกีฬามากกว่า คิดเป็นร้อยละ 40 ความเห็นด้วยในระดับปานกลาง ที่แหล่งช่าวมีต่อการทำงานของนักช่าวกีฬาหญิง ได้แก่ ความเห็นว่า นักช่าวกีฬาหญิงมักมีความตรงต่อเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับชาย คิดเป็นร้อยละ 57.8 และความคิดเห็นในระดับที่กำกึ่งระหว่างเห็นด้วยหรือไม่แน่ใจในความเห็นที่ว่า นักช่าวกีฬาหญิงมักเสนอช่าวได้เที่ยงตรง แม่นยำ เมื่อเปรียบเทียบกับนักช่าวกีฬาชาย มีผู้ตอบมาร้อยละ 48.9

สำหรับความไม่เห็นด้วยมีในเรื่องที่ว่า การที่ช่าวกีฬาน่าจะเป็นงานของผู้ชายไม่เหมาะสมกับผู้หญิง เป็นร้อยละ 33.3 และความไม่เห็นด้วยอย่างมาก คือ ช่าวกีฬาน่าจะเป็นงานของผู้ชายไม่เหมาะสมกับผู้หญิง ความเห็นนี้มีผู้ตอบมาคิดเป็นค่าร้อยละ 22.2

## ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในการเสนอข่าวกีฬา

ความคิดเห็นต่อการเสนอข่าวกีฬาในทัศนะของนักข่าวกีฬาหญิง พบว่า ความคิดเห็นของนักข่าวกีฬาหญิงจำนวน 30 คนที่ได้สำรวจมีความคิดเห็นต่อการเสนอข่าวกีฬาในเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

ความเห็นด้วยอย่างมากในเรื่องการรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันเน้นการพาดพิงมากเกินไป ร้อยละ 33.3 ความเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ การรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันเน้นเรื่องความขัดแย้งมากเกินไป ร้อยละ 36.4 ส่วนความเห็นที่ก้ำกึ่งระหว่างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย เป็นความคิดเห็นว่า ภาพข่าวกีฬาปัจจุบันมุ่งเน้นโชว์สัดส่วนวามหวือของนักกีฬาหญิงมากกว่าเน้นลีลาเชิงความสามารถร้อยละ 30.3

สำหรับความเห็นด้วยที่นักข่าวกีฬาหญิง มีต่อการเสนอข่าวกีฬาในปัจจุบันก็คือข้อความที่ว่า ภาพกีฬาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นโชว์สัดส่วนวามหวือของนักกีฬาหญิงมากกว่าโชว์ลีลาเชิงความสามารถ ร้อยละ 24.2 และความเห็นด้วยอย่างมากที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องรายการข่าวกีฬาใช้ภาษาไม่เหมาะสม และนักข่าวกีฬาในปัจจุบันไม่เคร่งครัดในเรื่องของจรรยาบรรณเท่าที่ควร พบว่าแต่ละความเห็นมีค่าร้อยละ 9.1 เท่ากัน

ความคิดเห็นต่อการเสนอข่าวกีฬาในทัศนะของนักข่าวกีฬาชาย พบว่าในจำนวนนักข่าวกีฬาชาย 30 คน ที่สำรวจมีความคิดเห็นเป็นเกณฑ์ต่างๆต่อการเสนอข่าวกีฬา ดังนี้

ความคิดเห็นด้วยอย่างมาก ของนักข่าวกีฬาชายที่มีต่อการเสนอข่าวกีฬา พบมากที่สุดในเรื่องว่า การรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันเน้นการพาดพิงมากเกินไป มีผู้ตอบมาร้อยละ 30 .0 ส่วนความเห็นด้วยในระดับปานคือเรื่อง การเสนอข่าวกีฬาในปัจจุบันขาดการนำเสนอข้อมูลสถิติที่เพียงพอร้อยละ 50 .0 และความคิดเห็นก้ำกึ่งระหว่างเห็นด้วยกับไม่แน่ใจคือความเห็นในเรื่อง การรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันไม่เป็นกลางเท่าที่ควร ร้อยละ 40.0

ความเห็นด้วย ที่พบมากที่สุด คือ ในเรื่องที่ว่าภาพข่าวกีฬาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมุ่งเน้นโชว์สัดส่วนวามหวือของนักกีฬาหญิงมากกว่าลีลาเชิงความสามารถ เป็นร้อยละ 26.7 ส่วนความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างมากที่พบคือเรื่องที่ว่า ภาพข่าวกีฬาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมุ่งเน้นโชว์สัดส่วนวามหวือของนักกีฬาหญิงมากกว่าลีลาเชิงความสามารถ ร้อยละ 16.

ความคิดเห็นของผู้บริหารชาวที่มีต่อการเสนอข่าวกีฬา พบว่าความคิดเห็นแบ่งเป็นเกณฑ์ระดับต่างๆ ดังนี้ คือ มีความเห็นด้วยมากที่สุดพบเป็นจำนวนมากที่สุดในเรื่อง การรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันขาดการนำเสนอข้อมูลสถิติที่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 17.4 และความคิดเห็นในระดับปานกลางพบมากที่สุดว่าการรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันขาดการนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่เพียงพอ ร้อยละ 52.2

ความคิดเห็นก้ำกึ่งระหว่างเห็นด้วยหรือไม่แน่ใจ พบว่ามีจำนวนมากที่สุดในเรื่องว่า นักข่าวกีฬาในปัจจุบันยังไม่เคร่งครัดในจรรยาบรรณเท่าที่ควร คิดเป็นจำนวนร้อยละ 43.5

ความไม่เห็นด้วยที่ผู้บริหารชาวมีต่อการเสนอข่าวกีฬาพบว่าในเรื่องที่ว่าภาพข่าวกีฬาที่เป็นอยู่มุ่งเน้นโชว์สีสันส่วนวาทะของนักกีฬาหญิงมากกว่าลีลาในเชิงความสามารถทางกีฬาร้อยละ 60.9 สำหรับความไม่เห็นด้วยอย่างมากที่สุดในเรื่อง การรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันใช้ภาษาไม่เหมาะสม ร้อยละ 13

ความคิดเห็นของแหล่งข่าวที่มีต่อการเสนอข่าวกีฬาพบว่าความเห็นด้วยอย่างมากในเรื่องที่ว่า แหล่งข่าวมีความเห็นด้วยอย่างมากว่า การรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันเน้นการพ่นชันท่อมากเกินไป มีผู้ตอบมาร้อยละ 24.2 สำหรับความเห็นด้วยในระดับปานกลางนั้น คือ เรื่องการรายงานข่าวกีฬาในปัจจุบันขาดการนำเสนอข้อมูลสถิติที่เพียงพอร้อยละ 55.6

ส่วนของความเห็นด้วยที่ก้ำกึ่งระหว่างเห็นด้วยหรือไม่แน่ใจในเรื่องการรายงานข่าวกีฬาใช้ภาษาไม่เหมาะสมร้อยละ 42.2

สำหรับความไม่เห็นด้วยที่แหล่งข่าวมีต่อการเสนอข่าวกีฬาคือ ความไม่เห็นด้วยในเรื่องที่ว่าภาพข่าวกีฬาที่เป็นอยู่มุ่งเน้นโชว์สีสันส่วนวาทะของนักกีฬาหญิงมากกว่าเน้นลีลาในเชิงความสามารถ ร้อยละ 22.1 เท่ากับความเห็นว่า นักข่าวกีฬาในปัจจุบันยังไม่เคร่งครัดในเรื่องจรรยาบรรณเท่าที่ควร



## ตอนที่ 6 การวิเคราะห์อุปสรรคการทำซ้ำของนักข่าวกีฬาหญิง

อุปสรรคการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิงที่พบบ่อยที่สุดนั้นเป็น อุปสรรคในเรื่องการไม่สามารถเข้าไปสัมภาษณ์นักกีฬาชายในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย มีร้อยละ 23.3 ส่วนที่พบไม่บ่อยคือ อุปสรรคในเรื่องถูกบรรณาธิการ หรือหัวหน้าข่าวตำหนิไม่พอใจผลงาน เป็นร้อยละ 60

ส่วนที่ไม่เคยมีอุปสรรคปัญหาเลยก็คือ การถูกลวนลามทางร่างกาย มีค่าร้อยละของผู้ตอบมา 96.7

### การทดสอบสมมติฐาน

#### สมมติฐาน

แหล่งข่าวและผู้บริหารข่าวกีฬา รวมทั้งเพื่อนร่วมงานชายให้การยอมรับในระดับไม่แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของนักข่าวกีฬาหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตนของนักข่าวกีฬาชายทั่วไป

1. นักข่าวกีฬาหญิงมีความสามารถสร้างความสัมพันธ์หรือติดต่อแหล่งข่าวได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับนักข่าวกีฬาชาย โดยนักข่าวกีฬาชาย ผู้บริหารข่าวและแหล่งข่าวมีการยอมรับอยู่ในระดับสูง ( ค่าเฉลี่ยนักข่าวกีฬาชาย = 4.07 ค่าเฉลี่ยผู้บริหารข่าว = 4.04 ค่าเฉลี่ยแหล่งข่าว = 3.91 )

2. นักข่าวกีฬาหญิงมักเสนอข่าวได้แม่นยำเที่ยงตรง เมื่อเปรียบเทียบกับนักข่าวกีฬาชาย โดยนักข่าวกีฬาชาย ผู้บริหารข่าวและแหล่งข่าว มีการยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง( ค่าเฉลี่ยแหล่งข่าว = 3.38 ค่าเฉลี่ยนักข่าวกีฬาชาย = 3.37 ค่าเฉลี่ยผู้บริหารข่าว = 3.13 )

3. นักข่าวกีฬาหญิงมักมีจรรยาบรรณในการทำข่าว เมื่อเปรียบเทียบกับนักข่าวกีฬาชาย โดยนักข่าวกีฬาชาย ผู้บริหารข่าวและแหล่งข่าว มีการยอมรับอยู่ในระดับสูง ( ค่าเฉลี่ยนักข่าวกีฬาชาย = 3.82 ค่าเฉลี่ยแหล่งข่าว = 3.60 ค่าเฉลี่ยผู้บริหารข่าว = 3.52 )

4. ท่านยอมรับผลงานของนักข่าวกีฬาหญิงเสมอ โดยนักข่าวกีฬาชาย ผู้บริหารข่าวและแหล่งข่าวมีการยอมรับอยู่ในระดับสูง ( ค่าเฉลี่ยนักข่าวกีฬาชาย = 3.93 ค่าเฉลี่ยผู้บริหารข่าว = 3.78 ค่าเฉลี่ยแหล่งข่าว = 3.76 )

5. นักข่าวกีฬาหญิงมักมีความตรงต่อเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับนักข่าวกีฬาชาย โดยนักข่าวกีฬาชาย ผู้บริหารข่าวและแหล่งข่าวมีการยอมรับอยู่ในระดับสูง ( ค่าเฉลี่ยผู้บริหารข่าว = 4.00 ค่าเฉลี่ยแหล่งข่าว = 3.78 ค่าเฉลี่ยนักข่าวกีฬาชาย = 3.57 )

6. นักข่าวกีฬาหญิงมีอุปสรรคในการทำงานข่าวกีฬามากกว่านักข่าวกีฬาชาย โดยนักข่าวกีฬาชาย ผู้บริหารข่าวและแหล่งข่าว มีการยอมรับอยู่ในระดับสูง ( ค่าเฉลี่ยผู้บริหารข่าว = 3.93 ค่าเฉลี่ยของนักข่าวกีฬาชาย = 3.77 ค่าเฉลี่ยของแหล่งข่าว 3.57

7. งานข่าวกีฬาน่าจะเป็นงานที่เหมาะสมกับผู้ชาย มากกว่าผู้หญิง โดย นักข่าวกีฬาชาย แหล่งข่าวและผู้บริหารข่าว มีการยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ยแหล่งข่าว = 2.51 ค่าเฉลี่ยนักข่าวกีฬาชาย = 2.80 ค่าเฉลี่ยผู้บริหารข่าว = 2.87 )

จึงสามารถสรุปได้ว่าเป็นไปตามสมมติฐานส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้อ 1-5  
ส่วน ข้อ 6-7 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

---

## การอภิปรายผล

### การทำหน้าที่ “นายทวารข้าวสาร” ( Gatekeeper)

จากการวิจัยพบว่าฝ่ายต่างๆมองการทำงานในบทบาทหน้าที่นักข่าวหรือ นายทวารข้าวสาร (Gatekeeper) ของนักข่าวกีฬาหญิงว่า

1.เวลา เวลาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของข่าวทุกข่าว ความรวดเร็วในการเสนอข่าวเป็นปัจจัยที่นักข่าวจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อประเมินและเลือกข่าว ดังนั้นข่าวที่มีคุณค่าที่น่าสนใจบางข่าวจึงไม่จำเป็นต้องปรากฏทางหนังสือพิมพ์ ภายหลังจากเวลาที่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น<sup>1</sup>

การที่การทำข่าวจะต้องอาศัยความเร็วแข่งขันกับเวลา ดังนั้นฝ่ายต่างๆจึงมองการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิงโดย

ผู้บริหารมองว่า จุดเด่นของนักข่าวกีฬาหญิงมีความตรงต่อเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับนักข่าวกีฬาชาย และมีความรับผิดชอบงานดี ส่วนจุดด้อยได้แก่การที่นักข่าวกีฬาหญิงไม่ค่อยมีเวลาทุ่มเทกับงานข่าวได้เต็มที่ เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว รวมทั้งงานข่าวกีฬาไม่แน่นอน สมบุกสมบันและต้องคล่องตัว

ส่วนนักข่าวกีฬาชายมองว่า จุดเด่นของนักข่าวกีฬาหญิงคือ มีความรอบคอบในการทำงานสูง แต่จุดด้อยจะมีปัญหาในเรื่องความสมบุกสมบัน และสรีระที่ไม่คล่องตัว รวมทั้งเวลาในการทำงานข่าวกีฬาที่ไม่แน่นอน ผู้หญิงเมื่อเวลามีครอบครัวก็จะมีปัญหาต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัว และมีปัญหาเรื่องแบ่งเวลาในการทำงาน

สำหรับแหล่งข่าว มองนักข่าวกีฬาหญิงในเรื่องของเวลาว่า จุดเด่นของนักข่าวกีฬาหญิงคือการตรงต่อเวลาและรอบคอบ แต่มีจุดด้อยคือทำงานไม่รวดเร็วและไม่คล่องแคล่ว

---

<sup>1</sup> ชวรัตน์ เชิดชัย , การสื่อข่าว ( กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ แผนกนิเทศวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2521 ) , หน้า 28-30

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผลการวิจัยในส่วนของคุณลักษณะของนักข่าวกีฬาหญิงได้สนับสนุนและอธิบายความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ โดยพบว่านักข่าวกีฬาหญิงส่วนใหญ่ที่พบจะมีอายุไม่เกิน 30 ปี และโสด แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นกลับมีปริมาณลดลง หลังจากที่เกิน 40 ปี จะไม่มีนักข่าวกีฬาหญิงประกอบอาชีพทำข่าวกีฬาเลย เหตุผลก็เพราะงานข่าวกีฬาถึงแม้ว่าผู้หญิงจะรอบคอบ และมีความตรงต่อเวลามากกว่าชาย แต่เมื่ออายุมากขึ้น หรือมีครอบครัว งานข่าวกีฬาซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาไม่แน่นอน และต้องอาศัยความรวดเร็วก็จะมีปัญหากับการมีชีวิตครอบครัว และสรีระที่เปลี่ยนแปลง เมื่ออายุมากขึ้น เพราะจะต้องแข่งขันกับเวลา มิฉะนั้นจะได้ข่าวไม่สดและไม่มีคุณค่าทางด้านข่าว

2.ระยะทาง ระยะทางระหว่างผู้อ่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีอิทธิพลหลายประการต่อการเลือกและประเมินข่าว ซึ่งนักข่าวกีฬาหญิงถูกมองจากฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ผู้บริหารข่าวมองว่านักข่าวกีฬาหญิงมีความแม่นยำ เทียบตรงในการเขียนข่าว มีความละเอียดและใกล้ชิดแหล่งข่าวได้ดี กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่องานดี ส่วนจุดด้อยได้แก่ ไปทำข่าวนอกสถานที่ไม่สะดวก

นักข่าวกีฬาชายมองว่า นักข่าวกีฬาหญิงเก็บรายละเอียดได้ดี รวมทั้งใกล้ชิดกับแหล่งข่าวได้ดี รวมทั้งทำข่าวได้ทุกประเภทโดยไม่มีข้อจำกัด ส่วนจุดด้อยของนักข่าวกีฬาหญิง คือ มีความอ่อนไหวต่อข่าว

แหล่งข่าวมองนักข่าวกีฬาหญิงว่าเสนอข่าวได้เที่ยงตรงแม่นยำกว่านักข่าวกีฬาชาย และที่สำคัญเก็บรายละเอียดจากแหล่งข่าวได้ดี รวมทั้งรอบคอบและตั้งคำถามได้ดี แต่จุดด้อยก็คือไม่มีความสนิทสนมกับแหล่งข่าวที่เป็นชาย และทำข่าวกีฬาบางประเภทไม่ได้รวมทั้งไม่มีความรู้เรื่องกีฬาดีพอ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การทำข่าวจำเป็นจะต้องอาศัยความใกล้ชิดระหว่างผู้อ่านกับเหตุการณ์ โดยนักข่าวกีฬาจะเป็นผู้เก็บรายละเอียด และเขียนข่าวให้ผู้อ่านมีความรู้สึกใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จุดนี้ทำให้นักข่าวกีฬาหญิงได้รับการยอมรับมากขึ้น

3. ความสนใจของผู้อ่าน จากหลักความเป็นจริงที่ว่า บทบาทของผู้สื่อข่าวจะต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงความสนใจของผู้อ่านที่มีต่อข่าว แม้ว่าข่าวที่เสนออาจจะไม่มีความสำคัญมากเท่าใดนักก็ตาม<sup>2</sup>

ความสำคัญตรงนี้ทำให้นักข่าวกีฬาหญิงได้รับความสำคัญ เนื่องจากจุดเด่นของนักข่าวกีฬาหญิงได้รับการยอมรับว่าสามารถเก็บรายละเอียด และคิดประเด็นที่ลึกซึ้ง และเข้าใจอารมณ์อันละเอียดอ่อนของคนอ่านได้มากกว่านักข่าวกีฬาชาย

ผู้บริหารข่าวมองว่านักข่าวกีฬาหญิงมีความละเอียด และสามารถเจาะเข้าไปถึงข้อมูลส่วนตัวของแหล่งข่าวได้มากกว่านักกีฬาชาย ทำให้ได้ประเด็นข่าวที่ลึกซึ้งมากกว่า นักข่าวกีฬาหญิงเข้ากับแหล่งข่าวได้ดีกว่าเนื่องจากมีมุมมองตรงกันว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดีกว่านักข่าวกีฬาชาย แหล่งข่าวให้การสนับสนุนเร็ว จึงจะสามารถเจาะประเด็นที่น่าสนใจมาเสนอกับผู้อ่านได้มาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับผลงานการวิจัยที่ว่า ผู้บริหารข่าวให้การยอมรับในเรื่องการเข้าถึงแหล่งข่าวของนักกีฬาหญิงมากเช่นเดียวกับนักข่าวกีฬาชายก็มองนักข่าวกีฬาหญิงในลักษณะเดียวกัน

4. จริยธรรม บทบาทนายทวารข่าวสารที่ตึ้นนั้นควรมีหลักจริยธรรมที่ยึดปฏิบัติ คือ นักข่าวพึงกระทำทุกสิ่ง ทุกอย่างในอำนาจหน้าที่ของตน เพื่อให้รายงานข่าวที่เสนอออกไปสู่สาธารณชนคนอ่าน มีความถูกต้องแท้ แน่นนอนที่สุดก่อนที่จะรายงานข่าวหนึ่งข่าวใดออกไป

จากการวิจัยพบว่า นักข่าวกีฬาหญิงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารข่าวว่า มีความแม่นยำและเที่ยงตรงในการทำงานมากกว่า รวมทั้งมีความรอบคอบและมีจรรยาบรรณมากกว่านักข่าวกีฬาชาย

นอกจากนี้นักข่าวกีฬาชายยังให้การยอมรับนักข่าวกีฬาหญิงด้วยว่า มีจริยธรรมในการทำข่าวมากกว่านักข่าวกีฬาชาย ใความรับผิดชอบและแม่นยำ เที่ยงตรง สอดคล้องกับแหล่งข่าวที่ให้การยอมรับในเรื่องของความแม่นยำ เที่ยงตรง และมีจรรยาบรรณเช่นเดียวกัน

<sup>2</sup> ชวรัตน์ ชาญชัย , การสื่อข่าว ( กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ แผนกนิสิตวารสารและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2521 ) , หน้า 28-30

เหตุผลนี้ทำให้นักข่าวกีฬาหญิงได้รับการยอมรับว่ามีจุดเด่นในเรื่องของจริยธรรมสูงกว่านักข่าวกีฬาชาย

### แนวความคิดเรื่อง "เพศนิยม"

จากแนวคิดเรื่องเพศนิยมของ Broverman ที่ให้นิยามบทบาททางเพศว่ามีลักษณะพฤติกรรมของเพศชายและหญิงโดยพบว่า ลักษณะทั่วไปของเพศชายจะมีความก้าวร้าว มีความเป็นอิสระ ไม่เอาแต่อาภรณ์ ตัดสินใจเด็ดขาด ชอบการแข่งขัน สามารถแยกแยะอาภรณ์กับความคิด และคิดว่าผู้ชายอยู่เหนือกว่าผู้หญิงเสมอ<sup>3</sup>

ผลการวิจัยสอดคล้องกับความคิดข้างต้น โดยนักข่าวกีฬาหญิงถูกมองจากนักข่าวกีฬาชาย และผู้บริหารข่าวว่ามีความอ่อนไหวง่ายและไม่กล้าตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลที่ทำให้นักข่าวกีฬาหญิงมีอุปสรรคในการทำข่าวกีฬา และได้รับการเห็นด้วยจากแหล่งข่าว แนวความคิดนี้ถือว่าเพศคือจุดด้อยของนักข่าวกีฬาหญิงที่ถูกมองจากฝ่ายต่างๆ

สำหรับผลการวิจัยที่มองว่า นักข่าวกีฬาชาย แหล่งข่าวและผู้บริหารข่าว ยอมรับว่านักข่าวกีฬาหญิงเข้าถึงแหล่งข่าวได้ดีกว่านักข่าวกีฬาชายนั้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความแตกต่างทางเพศของ คีแกน<sup>4</sup> ที่กล่าวว่า พฤติกรรมภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนคือ มาตรฐานสังคมเพศหญิงไม่นิยมความก้าวร้าว เก็บความรู้สึกและยอมตาม คุณสมบัติดังกล่าว ทำให้นักข่าวกีฬาหญิงสามารถเข้าถึงกับแหล่งข่าวได้ดีกว่านักข่าวกีฬาชาย

จากแนวคิดเรื่องการทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว หรือ Gatekeeper กับแนวคิดเรื่องเพศนิยมชี้ให้เห็นว่า เมื่อมองถึงเรื่องบทบาทการทำหน้าที่ของนักข่าวกีฬาหญิงแล้ว ฝ่ายต่างๆอันได้แก่ ผู้บริหารข่าว นักข่าวกีฬาชายและแหล่งข่าวยอมรับว่านักข่าวกีฬาหญิงมีความสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว (Gatekeeper) ได้ดีไม่แตกต่างไปจากนักข่าวกีฬาชาย โดยนักข่าวกีฬาหญิง

<sup>3</sup> ปราณี เดชวิทยภาพร, "ผลกระทบจากการที่ผู้หญิงสวมบทบาทผู้บังคับบัญชาต่อผู้ชายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา" (กรุงเทพมหานคร : 2533), อ่างใน นันญา พันธุ์เจริญ, "ความคาดหวังและความพึงพอใจในการทำงานของนักข่าวสตรี ในองค์กรหนังสือพิมพ์รายวัน" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538), หน้า 12.

<sup>4</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 13.

สามารถใช้คุณสมบัติในการเข้าถึงแหล่งข่าว ความมีคุณสมบัติมองประเด็นข่าวลึกซึ้ง มีความละเอียดรอบคอบ และแม่นยำในการทำข่าวรวมทั้งมีจริยธรรมกับจรรยาบรรณดีกว่า ประกอบอาชีพเป็นผู้สื่อข่าวก็ทำได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อพิจารณาแนวคิดเองเพศนิยมที่มีผลการวิจัยสอดคล้องว่าผู้บริหารข่าว นักข่าวกีฬาชายและแหล่งข่าวล้วนมองว่าเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ผู้สื่อข่าวกีฬาของผู้หญิงทั้งสิ้น เพราะอย่างไรก็ตามผู้หญิงยังถูกมองว่ามีการตัดสินใจไม่เด็ดขาด ไม่คล่องตัวและสมบูรณ์สมบั้น รวมทั้งอ่อนแอ มีโอกาสได้รับอันตรายง่ายกว่าผู้ชาย

ปัจจุบันจึงเห็นว่า แม้ว่าจำนวนนักข่าวกีฬาหญิงที่มีอยู่ในองค์กรหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จะมีมากขึ้น เนื่องจากสังคมปัจจุบันให้การยอมรับความสามารถนักข่าวกีฬาหญิงเท่าเทียมกับนักข่าวกีฬาชาย แต่กระนั้นก็ตาม ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่านักข่าวกีฬาหญิงมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานมากกว่าชาย

ความคิดเห็นดังกล่าวมีผลให้จำนวนนักกีฬาหญิงมีน้อยกว่านักข่าวกีฬาชาย และองค์กรสื่อมวลชนก็ยังเปิดโอกาสรับนักข่าวกีฬาหญิงเข้าทำงานน้อยกว่านักข่าวกีฬาชาย

#### ข้อเสนอแนะ

1. นักข่าวกีฬาหญิงมีความสามารถในการติดต่อแหล่งข่าวได้ดีกว่านักข่าวกีฬาชาย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เห็นว่า ประเด็นนี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากแหล่งข่าว ผู้บริหารข่าวและนักข่าวกีฬาชาย ซึ่งเห็นได้ว่าความได้เปรียบของนักข่าวกีฬาหญิงในส่วนนี้ สามารถนำไปใช้การพิจารณาที่จะรับนักข่าวกีฬาหญิงเข้าทำงานในองค์กรสื่อสารมวลชนต่างๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าเก่า ซึ่งเท่าที่ผ่านมาผู้บริหารเกรงว่าการรับนักข่าวกีฬาหญิงเข้าทำงานจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพียงพอ แต่การวิจัยครั้งนี้สามารถชี้ให้เห็นได้ชัดว่า ประสิทธิภาพการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิงไม่ได้ด้อยกว่าชาย และยังคงสมบัติที่ดีกว่านักข่าวกีฬาชายเช่นการเข้าถึงแหล่งข่าวดังกล่าวด้วย

2. นักข่าวกีฬาหญิงมีความแม่นยำในการทำข่าวและตรงเวลา จุดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความตั้งใจในการทำงานข่าวกีฬาของนักข่าวกีฬาหญิง ซึ่งผลการวิจัยเห็นว่านักข่าวกีฬาหญิงที่เข้ามาทำงานข่าวกีฬา คือคนที่ต้องการและตั้งใจทำงานจริงๆ ถึงเลือกมาทำงานสายนี้ และความตั้งใจนี้ทำให้มีส่วนผลักดันในการเอาชนะการทำงานกับเพื่อนร่วมงานชายด้วยกัน ถ้าหลายฝ่ายให้การยอมรับการทำงานในอาชีพนี้และได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานที่เพียงพอ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าไปแสดงฝีมือได้มากกว่าเดิม โดยที่ให้ออกโอกาสและเงินค่าจ้างเท่าเทียมกับชาย

3. จากผลการศึกษาที่พบว่านักข่าวกีฬาหญิงมักมีจรรยาบรรณมากกว่านักข่าวกีฬาชาย ซึ่งประเด็นนี้มีความเป็นจริงเนื่องจากสาเหตุที่ผู้หญิง เป็นฝ่ายที่ถูกจับตามองในการประกอบอาชีพ นักข่าวกีฬา ดังนั้นจึงมีโอกาที่จะรับสินจ้างรางวัล หรือเขียนข่าวบนความไม่ถูกต้องน้อยกว่านักข่าวกีฬาชาย จรรยาบรรณเลยมีมากกว่านักข่าวกีฬาชายซึ่งส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชนกีฬาที่จะลดปัญหาเรื่องจรรยาบรรณของนักข่าวลง ถ้าจะมีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณให้กับนักข่าวกีฬาบ้าง

4. นักข่าวกีฬาหญิงได้รับการยอมรับการทำงานจากฝ่ายต่างๆว่า สามารถทำงานได้เท่าเทียมชาย ดังนั้นจึงต้องพยายามทำให้เห็นว่า สามารถทำได้เช่นนั้นจริงๆ นักข่าวกีฬาหญิงจึงควรที่จะแสวงหาความรู้เพื่อจะได้ไม่ถูกดูถูกจากเพื่อนร่วมงาน ในเรื่องความสามารถและรอบรู้ทางกีฬา

5. อุปสรรคของการทำงานข่าวกีฬาของนักข่าวกีฬาหญิงนั้น ทุกฝ่ายมองว่ามีอุปสรรค และในทางตรงกันข้ามนักข่าวกีฬาหญิงก็ดีจุดดีหลายประการ ซึ่งทางที่ดีควรลดจุดเสียลงมากเดิมและเพิ่มจุดดีมากขึ้น เพื่อลดอุปสรรคในการทำงานของตนเองลงไป ซึ่งผู้หญิงน่าจะทำได้โดยไม่มีข้อแม้ต่อไปในอนาคต ถ้าได้มีการพยายามปรับปรุงลดอุปสรรคลงให้มากขึ้น

6. ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นสามารถทำงานในสายข่าวกีฬาได้เช่นเดียวกับนักข่าวกีฬาชายที่เราพบว่าส่วนมากอายุมาก ในขณะที่นักข่าวกีฬาหญิงมักจะเลิกไปก่อนวัยอันควร เพราะคิดว่าการมีครอบครัวหรือการที่มีอายุมากขึ้น ไม่สมควรเป็นนักข่าวต่อไป จึงต้องมีการลบล้างความเชื่อนี้ออกไป เพราะรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน ที่ผู้หญิงและผู้ชายจำเป็นต้องทำงานนอกบ้านเหมือนกัน

#### ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาในเชิงสังเกตเจาะลึก ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนของว่านักข่าวกีฬาหญิงภายใต้สถานการณ์จริงๆ เกี่ยวกับการยอมรับในการทำงานข่าวกีฬาของฝ่ายต่างๆ

2. การวิจัยครั้งนี้ควรมีการศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวหญิงในสายข่าวอื่นๆเพื่อการเปรียบเทียบ

3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจหรือความคาดหวังในการทำงานของนักข่าวกีฬาหญิง



4. ควรมีการศึกษาส่วนของการใช้ภาษาในข่าวกีฬา รวมทั้งบทบาทต่อสังคมของการเสนอข่าวกีฬาในเชิงบวกและเชิงลบ

5. ควรมีการศึกษาต่อไปว่า แนวโน้มของการเสนอภาพข่าวกีฬาของสื่อมวลชนในข่าวปัจจุบันเป็นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เป็นไปในลักษณะนั้น

6. ควรมีการศึกษาเรื่องจรรยาบรรณของนักข่าวกีฬาว่ามีความแตกต่างไปจากนักข่าวประเภทอื่นหรือไม่ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการสื่อสารมวลชนต่อไป รวมทั้งศึกษาถึงเพศว่ามีผลต่อการมีจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่างไร

7. ศึกษาต่อไปในประเด็นของอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผลต่อการเล่นการพนันในกีฬาบางประเภท เช่น ฟุตบอลหรือมวย โดยผู้อ่านใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเล่น